

Số: 2516 /TB-ĐHYD

Thừa thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc công nhận bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Kính gửi: Các đơn vị toàn trường.

Thực hiện công văn số 1336/ĐHH-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Đại học Huế về việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và để rà soát toàn bộ hồ sơ, trình độ đào tạo của đội ngũ viên chức và người lao động, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho viên chức và người lao động có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp thực hiện việc công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý theo tinh thần của công văn hướng dẫn.

Sau khi được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý, viên chức và người lao động nộp hồ sơ về Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức Hành chính gồm: 01 bản sao Giấy công nhận, 01 bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, TCCB.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ ĐẠI HỌC HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Số: 1054/Số: 1336 /ĐHH-TCCB
Ngày 10/11/V/v: Công nhận văn bằng
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Kính gửi:

- Các trường đại học thành viên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng và các Ban chức năng.

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

Để rà soát toàn bộ hồ sơ, trình độ đào tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho công chức, viên chức và người lao động có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thực hiện công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định hiện hành.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ để được công nhận văn bằng thực hiện theo Quy định tại Chương II, Quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý, các công chức, viên chức và người lao động nộp hồ sơ về bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị (gồm 01 bản sao Giấy Công nhận, 01

bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

Đối với các công chức, viên chức được Giám đốc Đại học Huế bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý từ năm 2015 đến nay, đề nghị gửi 01 bản sao có công chứng Giấy công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đại học Huế (qua Ban Tổ chức cán bộ) để hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm.

Mọi thông tin cụ thể, các mẫu văn bản liên quan đề nghị xem thêm tại các website: www.moet.gov.vn; <https://cnvb.wordpress.com/>

Đại học Huế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. /uu/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.



Nguyễn Quang Linh